

Thời sự Hải ngoại
Chủ đề: Giáng Sinh
Tác giả: LM Nguyễn Văn Khải

Cảm tưởng của LM Nguyễn Văn Khải về bài viết *Buồn đến kiếp nào người*

Bác Quý kính mến,

Cháu cảm ơn bác nhiều.

Đọc bài bác viết cháu thật xúc động. Từ câu chuyện bác kể cháu thấy người VNCH may mắn. Người ở vùng xa xôi như Bồng Sơn hồi gần 50 năm trước, dù chiến tranh, mà được các bác là lính chăm sóc đến đời sống và chia sẻ lúc hiểm nguy như vậy, thì thấy đời sống và con người VNCH các bác lúc ấy thật là TỐT ĐẸP.



Trong khi đó, ngày nay ở các vùng xa xôi, như Tây Bắc và Đông Bắc VN, đời sống người dân vẫn còn lầm than và bết tắc vô cùng. Bi thảm hơn cảnh bác viết về đời sống Bồng Sơn xưa nhiều, vậy mà cán bộ cộng sản có biết giúp dân như các bác đâu.

Ngay vùng Bồng Sơn, Quảng Nam và Trà Bồng, Quảng Ngãi đời sống ngày nay có lẽ còn cực hơn xưa nhiều vì rừng hết, đất hết, lũ lụt thường xuyên. Tôn giáo thì bị cấm cách, bách bớ. Dòng cháu có một cha bị cộng sản bắn chết ở Trà Bồng trước 1975 đang lúc giúp một nhóm thanh thiếu niên. Rồi từ 1975 thì nhà thờ Trà Bồng bị cộng sản dẹp. Cho đến cách đây ít năm giáo dân Trà Bồng, ai còn sống đạo, vẫn phải về thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn Quảng Ngãi đi lễ Chúa nhật.

Hay nữa là các bác là lính mà có tiền và biết góp tiền giúp dân thì hay thật. Chả bù cho Miền Bắc chúng cháu. Đi lính là một mất mát lớn cho gia đình và người lính là gánh nặng cho người dân. Đến thế hệ chúng cháu vẫn vậy. Vì nhà có ai đi lính thì chẳng những mất đi một lao động chính mà những người ở nhà còn phải gửi tiền chu cấp thêm, vì đời sống của người đi lính thì cực cực và lương lính thì ít ỏi không đủ mua thuốc lào. Lại nữa, nếu không có quà cấp cho cấp trên thì nó đầy cho chết.

Mỗi dịp Lễ Giáng Sinh cháu cũng buồn nhiều hơn vui. Ở VN mỗi dịp Giáng sinh cháu thường đi đến các vùng sâu vùng xa phục vụ và / hoặc làm lễ "chui" cho giáo dân ở đấy. Thấy dân khổ và đáng thương vô cùng. Ở nhiều vùng Tây Bắc và Đông Bắc VN, ngay ngày lễ Giáng sinh được ra khỏi làng đi dự một lễ bình an, không bị công an quấy phá, đánh đập, đã là may lắm.

Hiệp thông với bác trong lời CN.

Kính chúc bác và mọi người thân trong gia đình Mùa Giáng Sinh an vui và Năm Mới hạnh phúc.

Cháu: Lm. Phê rô Nguyễn Văn Khải DCCT.

PS. Cháu kính gửi bác mấy hình ở Đền Thờ Thánh Phê rô Roma để bác hiệp thông.







Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyên

*Đăng ngày Thứ Bảy, December 23, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*